



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. ๑๐๒๖, ๑๐๒๗

ที่ นร ๐๒๐๔.๐๒/ ๔๕๐

วันที่

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เห็นควรแจ้งเวียน

เรียน อปส. ผ่าน รปส.(๒)

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ข่าวทำเนียบรัฐบาล) ซึ่งแจ้งเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่างๆ ได้รับทราบเป็นประจำทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี นั้น

กกร. ได้ตรวจสอบแล้ว มีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบจำนวน ๓ เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นายพศิน ชุติกชุณพงศ์)

อกร.

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

(นางพิชญา เมืองเนา)

ป.อปส.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

เพื่อโปรดทราบ

(นายพศิน ชุติกชุณพงศ์)

อกร.

๓ ธ.ค. ๒๕๖๑

รปส. (นางพิชญา เมืองเนา) ๔๐๐๗

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑	๑. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.	<p>๑. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้</p> <p>สาระสำคัญของร่างระเบียบ</p> <p>๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน (กนล.) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน ๑๕ คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๓ คน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ กนล. มีหน้าที่และอำนาจกำหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ วางแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินงานการบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติ ทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ออกประกาศ และคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้</p> <p>๒. กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน (กบล.) ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการ โดยตำแหน่ง จำนวน ๔ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง</p>

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
		<p>จำนวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ กบล. มีหน้าที่และอำนาจกำหนดกรอบตัวชี้วัดด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประเทศ เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และแผนปฏิบัติการ ในการบูรณาการพิจารณากลับกรองแผนงานและงบประมาณ กำกับ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน เสนอแนะต่อ กนล. ในการกำหนด จัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ</p> <p>๓. กำหนดให้มีสำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไข ปัญหาความยากจน เป็นหน่วยงานภายใน สศช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงาน เลขานุการของ กนล. และ กบล. ปฏิบัติงานธุรการของ กนล. กบล. และ คณะอนุกรรมการ</p> <p>๔. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ กนล. และ กบล. ตามระเบียบนี้</p>
	<p>๒. เรื่อง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.</p>	<p>๒. เรื่อง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัย ไซเบอร์ พ.ศ. ฉบับที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปรับปรุง จากฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ซึ่งหลักการส่วนใหญ่ เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา แต่มีการปรับปรุงประเด็นบางส่วนตามผลการรับฟัง ความคิดเห็น โดยเห็นชอบแทนร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกระทรวงได้แจ้งยืนยันไปเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป</p>

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
		<p>ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. มีสาระสำคัญเพื่อให้ประเทศสามารถป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที และเพื่อกำหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการที่มีความสำคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำได้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
	<p>๓. การรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (สำนักนายกรัฐมนตรี)</p>	<p>๓. เรื่อง การรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (สำนักนายกรัฐมนตรี)</p> <p>คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ข้าราชการทหาร ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงยินยอมในการโอนเรียบร้อยแล้ว และ ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้เป็นกรณีเฉพาะราย เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจากสำนักงาน ก.พ. แล้ว ซึ่ง พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ได้ผ่านการประเมินฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑</p>